

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, TẶNG QUÀ TẾT

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Phạm Đổng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà tết cho người lao động Công ty TNHH Quốc tế SH.

* Ủy ban MTTQ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ tổ chức trao quà tết cho người nghèo tại huyện Quỳnh Phụ.

Đoàn đã trao 300 suất quà tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và hiện vật cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của các xã Đông Hải, An Vinh, Quỳnh Hội. Thay mặt các doanh nghiệp tặng quà tết cho người nghèo, đồng chí Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ, mặc dù giá trị mỗi suất quà không lớn nhưng là nỗ lực, tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng của các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với mong muốn khích lệ tinh thần hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để cùng với mọi gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, an vui.

* Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn đi thăm, tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và 20 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có

công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Đây là việc làm thể hiện sự tri ân và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng và Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với người cao tuổi, các thương binh, bệnh binh trong tỉnh.

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức chương trình trao quà xuân biên phòng ấm lòng dân biển.

50 hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn xã Thái Đô (Thái Thụy) đã được nhận các suất quà trị giá 400.000 đồng gồm 300.000 đồng tiền mặt và 1 túi quà bằng hiện vật trị giá 100.000 đồng.

Cũng tại chương trình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Trà Lý đã trao quà tết cho các cháu học sinh trong mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng" và "Nâng bước em đến trường" do BĐBP đỡ đầu.

* Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình, Đoàn Thanh niên Chi nhánh Bưu chính

Viettel Thái Bình tổ chức tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Làng trẻ em SOS Thái Bình có 14 nhà gia đình, đang chăm sóc và nuôi dưỡng 135 trẻ. Đây là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh và đoàn thanh niên các đơn vị đã trao tặng gần 10 triệu đồng tiền mặt và quà.

* Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" - xuân yêu thương, mừng

sum vầy mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022, chào mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhằm hỗ trợ, động viên người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh đã vận động, tiếp nhận ủng hộ 63 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 38 triệu đồng để thực hiện chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" - xuân yêu thương, tết sum vầy. Tại chương trình, 300 người lao động thuộc Khối đã được phát phiếu mua hàng trị giá 250.000 đồng để lựa chọn các mặt hàng cần thiết cho

ngày tết của gia đình. Đây cũng là các sản phẩm do các doanh nghiệp trong Khối sản xuất. Cũng tại chương trình, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh trao tặng trà và nước rửa tay sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá 24 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh.

TNHH Giày Victory Việt Nam (thị trấn Vũ Thư), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã trao 258 suất quà tết, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ huyện Vũ Thư trao 630 suất quà tết với số tiền 441 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 27 công đoàn cơ sở từ nguồn ngân sách Công đoàn huyện. LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu với doanh nghiệp tổ chức trao quà tết cho tất cả công nhân lao động.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, địa phương trao tặng gần 2.000 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cựu chiến binh trên địa bàn 8 huyện, thành phố.

Mỗi phần quà gồm 5kg gạo và 300.000 đồng tiền mặt nhằm chia sẻ, động viên, giúp các gia đình có tết đầm ấm hơn; giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, qua đó cũng góp phần cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội.

* Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng phối hợp với Liên đoàn bóng bàn Thái Bình, huyện Kiến Xương, huyện Đông Hưng trao 150 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Kiến Xương, xã Vũ Trung (Kiến Xương) và xã Chương Dương (Đông Hưng).

Tại mỗi địa điểm phát quà, các nhà tài trợ đã trao 50 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 450.000 đồng. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng trao tặng trên 500 suất quà cho các địa phương trong tỉnh.

* LĐLĐ huyện Vũ Thư tổ chức "Tết sum vầy" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam (cụm công nghiệp Minh Lăng) và Công ty

Tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức tập huấn cài đặt, sử dụng, khai thác phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" cho trên 400 đại biểu là bí thư, phó bí thư, đảng viên thuộc 128 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.



Các đảng viên cài đặt phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trên điện thoại thông minh.

Phát biểu tại lớp tập huấn, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh về những tiện ích và tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", đồng thời mong muốn ngay sau khi tập huấn các đại biểu sẽ nhanh chóng triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp để sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong toàn Đảng bộ Khối ngay từ đầu năm 2022. Việc sử dụng phần mềm nhằm góp phần thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn các tính năng, quy trình cài đặt, cách sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", quy trình chuẩn bị cuộc họp đảng cho bí thư, vai trò của người chủ trì cuộc họp; hướng dẫn gửi ý kiến, kiến nghị lên bí thư; cách chấm điểm sinh hoạt chi bộ...

THU THỦY

Trao 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn



Tiếp nối các hoạt động sau chương trình "Trái tim nhân ái" lần thứ II, chiều ngày 23/1, Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

30 xe đạp tổng trị giá hơn 52 triệu đồng đã được trao cho 30 học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang theo học tại các trường phổ thông tỉnh. Nhóm từ thiện Tâm Sen cũng trao 30 suất quà tổng trị giá 3 triệu đồng cho 30 học sinh tại chương trình.

THU HOÀI

Nhân dịp này, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố, Trường Tiểu học Tiên Phong phối hợp với các doanh nghiệp, các ban, ngành của địa phương đã trao tặng 85 suất quà, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân nữ tỉnh đã trao 3.000 suất quà tổng trị giá 1,2 tỷ đồng trong tổng số hàng chục nghìn suất quà của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo của 8 huyện, thành phố. Nhóm từ thiện Tâm Sen cũng trao 30 suất quà tổng trị giá 3 triệu đồng cho 30 học sinh tại chương trình.

THU HOÀI

VŨ THƯ Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị gặp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương trong tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã thông tin thành kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Năm qua, kinh tế của huyện có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 7,19% so với năm 2020. Văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực. Tháng 11/2021, huyện bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng, tuy nhiên cả hệ thống chính trị, ngành y tế cùng toàn dân đã làm tốt công tác phòng, chống, sớm kiểm soát tình hình dịch Covid-19. Huyện giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng, niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền được củng cố vững chắc. Trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, tỉnh thông qua công tác tuyên truyền, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng ý, chia sẻ một số ý kiến góp phần xây dựng huyện Vũ Thư phát triển về kinh tế - xã hội, diện mạo ngày càng khang trang. Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm qua, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2022 để thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

QUYNH LƯU



Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà tết cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen trao quà cho gia đình chính sách xã Thái Đô (Thái Thụy).

Phát động điểm phong trào "Cánh én báo tin"

Hội đồng Đội thành phố Thái Bình, Liên đội Trường Tiểu học Tiên Phong vừa tổ chức phát động điểm phong trào "Cánh én báo tin".

"Cánh én báo tin" là phong trào được hội đồng đội các

cấp phát động thường niên trong các nhà trường nhân dịp Tết Nguyên đán, với mục đích tuyên truyền và phát huy vai trò của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng bằng những hành động, việc làm cụ thể của

minh chung tay phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các vi phạm pháp luật khác; đại diện các em học sinh ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tại chương trình phát động, các em học sinh được tuyên

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các vi phạm pháp luật khác; đại diện các em học sinh ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nhân dịp này, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố, Trường Tiểu học Tiên Phong phối hợp với các doanh nghiệp, các ban, ngành của địa phương đã trao tặng 85 suất quà, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường.

QUAN PHƯƠNG

CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ Triệu tập đối tượng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ việc xảy ra tại thị trấn Quỳnh Côi

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/1, tại quán bán mì Quỳnh Anh, tổ 5, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc bức xúc với vợ, Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1987) cầm một con dao thái màu trắng cứa vào cổ 2 con đẻ là cháu N.M.K, sinh năm 2017 và cháu N.Q.A, sinh năm 2018.

Thấy sự việc trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ mình. Hậu quả, Nguyễn Văn Mạnh, cháu N.M.K, N.Q.A bị thương, rách da ở vùng cổ, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó,



Công an huyện Quỳnh Phụ triệu tập chị Lương Thị T để lấy lời khai.

Nguyễn Văn Mạnh cùng hai cháu N.M.K, N.Q.A được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, không đúng về vụ việc. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng an ninh Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện vào hồi 20 giờ 21 phút ngày 21/1, chị Lương Thị T, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đã sử dụng

tài khoản facebook cá nhân "Hạo My" để cung cấp, bình luận thông tin sai sự thật về vụ việc, gây hoang mang, hiểu lầm trong nhân dân.

Công an huyện Quỳnh Phụ đã triệu tập chị T để lấy lời khai. Tại Công an huyện Quỳnh Phụ, chị T khai nhận bản thân không hề chứng kiến sự việc, chỉ được nghe kể lại nhưng đã cung cấp thông tin lên mạng xã hội làm thay đổi hoàn toàn tính chất, nội dung vụ việc. Thông tin chị T cung cấp đã gây hoang mang trong nhân dân, bức xúc trong dư luận xã hội, gây hiểu lầm về vụ việc. Hành vi của chị T xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế, không có động cơ gây mất an ninh trật tự.

Hiện Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN CƯỜNG - NGỌC ANH